

Ý nghĩa của minh chú Om Ami Dewa Hri

Om: Chủng tự Om bao gồm ba âm tiết (**Aa, U và Ma**) đại diện cho hàng ngàn vị Phật trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Điều này cũng được biết tới như "**hoạt dụng thân**" của đức Phật A Di Đà.

Aa: Có nghĩa "**Vô hạn lượng hay vô bờ bến**", chỉ ra vô lượng phẩm tính của "**phương diện phương tiện**" đại diện cho "**tứ vô lượng**": tình yêu thương vô lượng, lòng bi mẫn vô lượng, niềm hỷ lạc vô lượng, sự bình đẳng vô lượng. Điều này được biết tới như "**hoạt dụng ngữ**" của đức Phật A Di Đà.

Mi: có nghĩa "**Ánh sáng hay tia sáng**", chỉ ra phẩm tính sâu nhất và nhạy bén nhất của "**phương diện trí tuệ**" xua tan đi bóng tối hay sự vô minh. Đó cũng là những đặc trưng của sáu Ba La Mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ; lục căn và lục trần. Chuyển hóa sáu vô minh thành sáu vị Phật trí tuệ. Điều này được biết đến như "**hoạt dụng tâm**" của đức Phật A Di Đà.

Dewa: Có nghĩa đức Phật A Di Đà là hiện thân cho Gia đình Sáu vị Phật. Nhờ sự hợp nhất của **Phương tiện và Trí tuệ** để thành tựu được quả **gia đình ngũ bộ Phật** hay **Sáu vị Phật** (đức A Di Đà Phật, đức A Súc Bệ Phật, đức Bất Không Thành Tựu Phật, đức Đại Nhật Phật, đức Bảo Sinh Phật và đức Kim Cương Trì Phật). Điều này được biết đến như "**Phẩm tính-Hoạt dụng**" của đức Phật A Di Đà.

Hri: Có nghĩa ánh sáng hay tia sáng tỏa ra từ trái tim. Đức Phật A Di Đà có vô lượng ánh sáng đỏ tỏa ra, từ trái tim thuần tịnh của Người, sáng rỡ như mặt trời tỏa những tia sáng chạm tới tất cả mọi chúng sinh không phân biệt. (Trái tim thuần tịnh muốn nói tới cõi Tịnh Độ của đức A Di Đà). Qua đó, đức A Di Đà được biết đến như "**đức Phật Vô Lượng Thọ**" hay "**Vô Lượng Quang**" cũng như "**hành vi-hoạt dụng**"

Nói một cách ngắn gọn, tựa như năng lực của tia nắng mặt trời, chúng ta đều có khả năng là hiện thân của tình thương yêu vô bờ bến, vô lượng lòng bi mẫn, vô lượng niềm hỷ lạc và vô lượng bình đẳng tỏa tới tất cả mọi chúng hữu tình

Om Ami Dewa Hri!!!

Om (vô lượng-tình yêu thương) **Ami** (Vô lượng-Lòng Bi Mẫn) **Dewa** (Vô lượng-Niềm Hỷ lạc) **Hri** (Vô lượng-Bình đẳng)

Cầu mong tất cả đều đạt được trạng thái của đức Phật A Di Đà